

Số: 00678/2018/ATTP-XNQC

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2018

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Tên tổ chức, cá nhân : Công ty cổ phần dược phẩm Fresh Life

Địa chỉ: Một phần Lô D khu công nghiệp Hòa Xá, Xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định,
Nam Định

Điện thoại: 03506526666

Fax:

STT	Tên sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ	Số, ký hiệu của Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy
1	Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Punus	670/2018/ATTP-XNCB

Phương tiện quảng cáo:

1. Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung đã được phê duyệt (đính kèm) của tổ chức/cá nhân phù hợp với quy định hiện hành.

Tổ chức/cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Việt Nga

Đối với chị em phụ nữ, nội tiết tố nữ hay còn gọi là hoóc môn sinh dục nữ là rất quan trọng, đối với sức khỏe, sắc đẹp và sinh lý nữ, giúp cơ thể của chị em chúng mình có dáng hình mềm mại, vòng một phát triển hơn so với các đấng mày râu.

Thiếu hụt nội tiết tố nữ là một vấn đề mà chị em phụ nữ có thể nói là không thể không quan tâm, vì chúng ta là phái đẹp phải không nào? Phái đẹp thì luôn cần phải đẹp trong khi thiếu hụt, nội tiết tố nữ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sống của chị em phụ nữ đặc biệt là phụ nữ ở độ tuổi tiền mãn kinh. Chỉ với một vài thông tin như vậy thôi, chắc hẳn quý vị cũng đã nhận thấy vai trò rất quan trọng của nội tiết tố nữ đối với sức khỏe và sắc đẹp của chị em phụ nữ rồi phải không ạ? Và ngày trong chương trình ngày hôm nay tôi xin giới thiệu đến quý vị, đến chị em phụ nữ sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Punus – một món quà rất ý nghĩa cho các chị em đang bị thiếu hụt nội tiết tố nữ!

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Punus là một sự kết hợp đặc biệt với sự kết hợp của các thành phần chính: Pueraria mirifica, beta carotene, Vitamin E, Vitamin C, tinh chất mầm đậu nành, glutathione. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Punus hỗ trợ tăng tiết nội tiết tố nữ, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa của da, giúp làm đẹp da, giảm nếp nhăn, hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt. Sản phẩm dùng cho nữ giới thiếu hụt nội tiết tố estrogen, phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh thường xuyên bị bốc hỏa.

Với chị em phụ nữ chúng mình thì thanh xuân luôn là quãng thời gian tươi đẹp nhất bởi vì thanh xuân là tuổi trẻ mà tuổi trẻ thì luôn đi liền với những gì tươi đẹp nhất. Cũng có lẽ vì như thế mà suy giảm nội tiết tố, thời kỳ tiền mãn kinh, làn da bắt đầu bị lão hóa, cùng với đó là sự xuất hiện của nếp nhăn luôn làm chị em phụ nữ, đặc biệt là những người có các biểu hiện bước vào giai đoạn tiền mãn kinh phiền lòng bởi lúc này chúng ta cảm thấy như tuổi xuân đã qua đi, chúng ta đang bước vào giai đoạn trung niên mất rồi. Đừng phiền lòng quý vị nhé, vì hôm nay chúng tôi đã đem đến đây Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Punus.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh!

Cảm ơn quý vị vẫn đang cùng đồng hành với chúng tôi để cùng tìm hiểu về sản phẩm ngày hôm nay – Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Punus – một sản phẩm với thành phần chính kết hợp giữa các nguyên liệu: Pueraria mirifica, beta carotene, Vitamin E, Vitamin C, tinh chất mầm đậu nành, glutathione có công dụng hỗ trợ tăng tiết nội tiết tố nữ, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa của da, giúp làm đẹp da, giảm nếp nhăn, hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt, một sản phẩm tốt cho nữ giới thiếu hụt nội tiết tố estrogen.

Và nếu như quý vị nào có vợ, có mẹ mình đang ở giai đoạn tiền mãn kinh thì chúng tôi có 1 gợi ý cho bạn - Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Punus quý vị nhé!

Rất nhiều quý vị đang tự đặt ra câu hỏi rằng với sự kết hợp giữa rất các thành phần chính như vậy thì liệu mùi vị của nó có khó sử dụng không? Yên tâm quý vị nhé, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Punus được sản xuất dưới dạng viên nang cứng, rất dễ dàng và tiện lợi khi sử dụng, thậm chí chúng ta có thể đem đi học, đi làm để tiện dụng hơn. Sản phẩm thì được đóng gói rất đẹp mắt như thế này, không những thích hợp để mua về cho bản thân mà còn rất thích hợp để trở thành một món quà sang trọng và ý nghĩa cho người thân, bạn bè và đồng nghiệp là phụ nữ thiếu hụt nội tiết tố estrogen, phụ nữ tiền mãn kinh thường xuyên bị bốc hỏa. Việc sử dụng thì rất là đơn giản và dễ dàng, mỗi ngày chỉ cần uống 2 lần, mỗi lần từ 2 viên uống sau



ăn rất nhanh chóng, tiện lợi và đơn giản. Còn chần chờ gì nữa mà không gọi ngay cho chúng tôi, đem về cho mình Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Punus với một mức giá vô cùng ưu đãi và hấp dẫn!

Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: Công ty Cổ phần Dược phẩm Fresh Life
Địa chỉ: Một phần lô D, KCN Hòa Xá, xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định



Số HS: 00676/2018/XNQC

